

CHỈ THỊ

Về việc **đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư**

Trong những năm qua, các cơ quan thanh tra đã tích cực triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã có nhiều cố gắng tổ chức, thực hiện tốt cuộc vận động và các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức với Nhà nước, với nhân dân; thực hiện các quy định về văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra khi thi hành công vụ; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã nêu những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức người cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, thành tích công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, việc thực hiện các quy định về văn hoá công sở và các quy chế trong hoạt động thanh tra của một bộ phận công chức, viên chức còn yếu; hiệu quả công tác, tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao; tình trạng cục bộ, chọn việc dễ, tránh việc khó vẫn còn; tinh thần đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức (kể cả một số cá nhân là lãnh đạo, cấp ủy viên của một số đơn vị) còn chưa cao, có lúc, có nơi có biểu hiện mất đoàn kết; cá biệt có người vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, phát ngôn thiếu văn hoá, hạch sách, gây phiền hà cho các đối tượng thanh tra để vụ lợi, ... đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, đến uy tín của ngành Thanh tra.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ra sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thanh tra các bộ, ngành, địa phương, các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai quán triệt việc học tập và làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của công chức, viên chức; những việc công chức, viên chức, đảng viên không được làm; các quy chế, quy định của Thanh tra Chính phủ về văn hoá thanh tra, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phần đầu thực hiện Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ.

Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi. Công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt của đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất, đạo đức lối sống để thật sự là tấm gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

2. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng cả 3 mặt: tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; tăng cường chế độ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị. Tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát hoạt động thanh tra đi vào nề nếp; nâng cao ý thức tự giáo dục, rèn luyện của cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra không ngừng tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức pháp luật; kỹ năng tác nghiệp; ý thức chính trị; đạo đức nghề nghiệp, thái độ ứng xử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2012 phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, kỷ luật, tác phong văn hoá, phương pháp và hiệu quả làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

3. Chấn chỉnh kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; trong giờ làm việc phải mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức; tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu chấp hành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; định kỳ hàng tháng phải kiểm điểm đánh giá việc thực hiện cùng với đánh giá kết quả công tác để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ, cơ sở

để phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng và phải chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đề nội bộ đơn vị mất đoàn kết, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, quy chế làm việc của ngành Thanh tra và vi phạm các quy định trong Chỉ thị này.

4. Các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Cán sự đảng, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, triển khai đồng bộ các biện pháp về tổ chức và công tác cán bộ, đảm bảo hoạt động không chồng chéo.

Thực hiện mạnh mẽ công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức giữa các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; tránh cục bộ, khép kín nhằm phát huy năng lực, sở trường của công chức, viên chức.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho lâu dài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Luật Thanh tra 2010 và yêu cầu công tác trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương và các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết số 1820-NQ/BCS ngày 15/12/2011 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2012, có trách nhiệm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình.

Đề nghị Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, đảng ủy, chi ủy thanh tra các bộ, ngành, địa phương phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị và toàn ngành năm 2012 và các năm tiếp theo.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh thanh tra các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ để xem xét, chỉ đạo, có giải pháp phát huy ưu điểm hoặc chấn chỉnh kịp thời các mặt còn hạn chế, yếu kém. /*ll*

Nơi nhận: *Emai*

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW (để phối hợp);
- Các Bộ, ngành TW; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Đảng ủy Thanh tra Chính phủ;
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP;
- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương;
- Lưu: VT (05), TCCB (05).

TỔNG THANH TRA



Huỳnh Phong Tranh